



# เกร็ดความรู้ ข้อพึงระวังในการใช้จ่ายงบลงทุน

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 และตามหนังสือสำนักงบประมาณ  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 จำแนกรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจออกเป็น  
5 ประเภท ได้แก่



- 1 งบบุคลากร 2 งบดำเนินงาน 3 งบลงทุน 4 งบเงินอุดหนุน 5 งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## ค่าครุภัณฑ์

หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ลักษณะโดยสภาพ  
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย  
ดังต่อไปนี้

- 1 รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- 2 รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
- 3 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- 4 รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- 5 รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

## ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้

- 1 รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- 2 รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
- 3 รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ
- 4 รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
- 5 รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
- 6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น





# เกร็ดความรู้ ข้อพึงระวังในการใช้จ่ายงบลงทุน (2)

ถ้าหน่วยงานได้รับงบประมาณในหมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์/รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ดูรหัสแหล่งของเงิน ดังนี้

## รหัสแหล่งของเงิน-เงินในงบประมาณ



ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว358 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง เช่น ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าซ่อมแซมห้องประชุม) แต่ข้อเท็จจริง หน่วยงานนำงบประมาณมาจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยมีสัดส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์สูงกว่าค่าซ่อมแซม หน่วยงานต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบรายจ่ายให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่จะดำเนินการ จากงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 กล่าวว่าการนี้มีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันก็ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

**1** ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

**2** ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหากครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ



กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ข้อสังเกต การกำหนดราคากลาง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ควรศึกษาและติดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอยู่ประจำ





## เกร็ดความรู้ ข้อพึงระวังในการใช้จ่ายงบลงทุน (3)

หากไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาจส่งผลให้การดำเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562



ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 22

กล่าวว่า การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย



ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 17

กล่าวว่า การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่ายเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใดให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้

